

ตอนที่ 2 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ยวิญญากรณ์ ทองแขก*



เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณธิคุณต่อประเทศและปวงชนชาวไทย จึงขอเผยแพร่พระเกียรติคุณตามที่ปรากฏในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

๒ ปีการศึกษา 2525 : ศิลปศาสตรอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระราชกรณียกิจด้านภาษา วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม เช่น ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้มากมาย ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นองค์กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์



๒ ปีการศึกษา 2530 : ศิษษาศาสตรอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระราชกรณียกิจทางการศึกษา เช่น ก่อตั้งโครงการศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงดูแลการเรียนของโรงเรียนจิตรลดา และทรงรับราชการในตำแหน่งพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒ ปีการศึกษา 2541 : คหกรรมศาสตรอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกโภชนาการชุมชน

พระราชกรณียกิจด้านโภชนาการของชาติ เช่น โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตั้งแต่ปี 2524 พระราชทานทุนทรัพย์ให้ทำโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบขึ้น ทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์

๒ ปีการศึกษา 2544 : รัฐศาสตรอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ ดังที่ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเกียรติยศเป็นรางวัลหรือการกล่าวชมที่ปรากฏแก่คนทั้งโลก ทรงเป็นทั้งพระราชอาคันตุกะและพระราชทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนไทย

๒ ปีการศึกษา 2547 : บริหารธุรกิจอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

พระราชกรณียกิจด้านการจัดการที่เป็นการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น ส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตสินค้าจากวัสดุในท้องถิ่นและนำผลผลิตนั้นมาสู่กระบวนการทางการตลาดทางร้านภูฟ้า มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และทรงสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพ

๒ ปีการศึกษา 2550 : แพทย์แผนไทยอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรรักษาโรคและวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

๒ ปีการศึกษา 2552 : เกษตรศาสตรอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

พระราชกรณียกิจด้านการจัดการการเกษตร ทั้งวางแผน จัดองค์กร ชี้นโยบาย คบคุยม ประเมินผลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒ ปีการศึกษา 2554 : บริหารธุรกิจอุษภูฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาสหกรณ์

พระราชกรณียกิจด้านสหกรณ์ ทรงเล็งเห็นว่า “การปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กโดยเริ่มจากโรงเรียน” ทรงวางแผนงานให้นักเรียนฝึกทำเกษตรแผนใหม่โดยผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร หากเหลือก็ไปจำหน่ายยังสหกรณ์ ทรงชี้ให้นักเรียนลงบัญชีรายรับรายจ่าย ทรงบุกเบิกให้จัดตั้งศูนย์อบรมเกษตรกรแบบประณีต จัดตั้งร้านภูฟ้าเพื่อเป็นตลาด เป็นต้น

ที่กล่าวมานี้คือส่วนหนึ่งของพระกรุณาธิคุณหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ โทร. 7467-8

*บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2527-2554). พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525-2554 [สื่อบันทึก]. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย.